

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๑/๔๕๓๖



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๑/๔๕๓๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำสั่ง ที่ ๕๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (กนร.) และคำสั่ง ที่ ๖๐/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (อกนร.) กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศ เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ และฉบับเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ รวมทั้งมาตรการ แนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวปี ๒๕๕๗ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน จึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว ดังนี้

๑. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ มาตรการและแนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เพิ่มเติมกรณีการได้รับใบอนุญาตอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้ดำเนินการดังนี้

๑.๑ ในกรณีผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (ลาว กัมพูชา เมียนมาร์) และผู้ติดตาม อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว นั้น ให้ดำเนินการตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (อกนร.) กำหนด โดยให้จัดบริการแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจะเป็นหน่วยงานหลักประสานการจัดบริการขึ้นทะเบียนแรงงาน ๓ สัญชาติร่วมกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนนี้ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รับผิดชอบการดำเนินการในส่วนภูมิภาคและกรมการแพทย์รับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร

๑.๒ ในการจัดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้พิจารณาดำเนินการในสถานที่ซึ่งมีใช้ในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันปัญหาความแออัดอันจะส่งผลกระทบต่อผู้มารับบริการและผู้ป่วยได้ อนึ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งประกาศ มาตรการและแนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวปี ๒๕๕๗ ฉบับลงวันที่ ๒๖ และ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ รายละเอียดตามที่อ้างถึง จึงขอให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในประกาศและมาตรการดังกล่าวด้วย

/๒. ตามประกาศ...

๒. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

๒.๑ กรณีบัตรประกันสุขภาพ ราคา ๒,๘๐๐ บาท : ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบางกลุ่ม ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีหลักประกันสุขภาพ เช่น คนต่างด้าวที่ถูกปลดสิทธิออกจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เป็นต้น สำหรับในอนาคต อาจมีการปรับเปลี่ยนในเชิงนโยบาย และการปฏิบัติให้เกิดความเหมาะสมอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

๒.๒ กรณีกลุ่มฝรั่งต่างด้าว : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับข้อเสนอแนะจากหน่วยบริการว่า มีความไม่เหมาะสมจากการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ราคา ๒,๘๐๐ บาท กระทรวงสาธารณสุข จึงให้ชะลอการจำหน่ายบัตรประกันสุขภาพกลุ่มนี้ไว้ก่อน จนกว่าจะมีการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆให้เหมาะสมต่อไป สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพไปแล้ว ขอให้ใช้สิทธิในการเข้ารับบริการไปจนกว่าจะหมดระยะเวลาคุ้มครอง

๒.๓ กรณีกลุ่มบุคคลที่มีกฎหมายบังคับไว้แล้วว่าต้องมีหลักประกันสุขภาพ เช่น กลุ่มนักเรียน ข้าราชการ พนักงานขององค์กรระหว่างประเทศ ไม่ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการตามประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทรงยศ ชัยชนะ)
ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มประกันสุขภาพ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๕๗๙

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๒๔๑๕